

Bố ơi!

"Cha là bóng cả ngã che con

Là cả tình thương chẳng xói mòn"

Khi đọc câu ca dao này, em mới thấm thía được tình thương của người bố giành cho con là vĩnh cửu. Bố là người đàn ông vĩ đại, dũng cảm che chở cho gia đình qua những khó khăn, giông tố cuộc đời. Bố Cường - người vất vả hi sinh thầm lặng cho tổ ấm gia đình em. Bố luôn luôn yêu thương và cưng chiều em nhất nhà.

Bố Cường rất điển trai, thông minh và giỏi trong nhiều lĩnh vực. Năm nay, bố đã 40 tuổi nhưng vẫn còn rất trẻ Cường và năng động. Bố sở hữu một vóc dáng săn chắc không thua kém gì các vận động. Bố Cường cao 1m75, bố có một làn da ngăm đen rám nắng tait lên vẻ khỏe khoắn, mái tóc ngắn óng mượt và lượn sóng. Khuôn mặt bố hiền hậu, bố có cái mũi cao, trán rộng và cái cằm vuông nam tính. Bố có đôi mắt sáng long lanh như những ánh sao đêm. Những lúc em buồn có ánh mắt bố xa gần chứa chan ấm áp, dịu êm vỗ về. Mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy, em như đang đứng giữa biển cả vào buổi hoàng hôn. Đôi môi bố trước kia hồng phật nhưng giờ đã khô cằn do công việc và tuổi tác. Dù vậy, bố vẫn luôn nở nụ cười tươi trước những khó khăn của công việc và cuộc sống Vào mỗi tối, bố đều đọc truyện cho em nghe và giọng ôn tồn, truyền cảm làm em như đang bay bổng trong từng lời bố kể. Bàn tay bố to, thô ráp, chai sạn vì bố phải làm việc nhiều, tay bố vũng chai nhưng cũng không kém phần khéo léo đã nâng niu chăm sóc em từ thuở còn bé.

Bố Cường là một người có đức tính cần cù chăm chỉ, hết mình vì công việc. Mỗi khi có nhiệm vụ được giao, bố luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ đó. Bố còn giúp đỡ đồng nghiệp trong công việc và trong cuộc sống. Bố có giọng hát hay lại còn biết sáng tác nhạc, bố vẽ rất đẹp và chơi giải nhiều môn thể thao như bóng đá, cầu lông, bóng bàn...Bố khá vui tính và biết nhiều chuyện hài, những lúc có bố nhà em đầy ắp tiếng cười. Và bạn bè, hàng xóm láng giềng bố luôn thân thiện, hòa đồng và đoàn kết. Trong nhà em là người hợp tính cách và bố nhất.

Con yêu bố lắm nhưng chưa một lần bày tỏ và bố là người đàn ông đa tài của gia đình, mong sao bố mãi giữ được sức khỏe cùng sự lạc quan,



luôn là điểm tựa vững chắc của gia đình. Con sẽ cố gắng học thật giỏi để
biến ước mơ của bố trở thành hiện thực.

(Chao Trinh Châu An - Lớp 5A2)

